

# ด่วนที่สุด

ที่ นม ๐๐๑๘.๑/๑๓๒๕๔



ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  
ถนนมหาไถย นม ๓๐๐๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปลผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  
และคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่รัฐบาลและคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีนโยบายและมาตรการจัดระเบียบ  
ด้านต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ การจัดระเบียบพื้นที่ค้าขาย การจัดระเบียบชายหาด การจัดระเบียบรถตู้โดยสาร  
และรถจักรยานยนต์รับจ้าง การควบคุมสถานบริการ ร้านจำหน่ายสุรารอบสถานศึกษา การแก้ไขปัญหา  
การทำประมงผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าว การติดตามทวงถามหนี้ การป้องกันและปราบปรามการทำลาย  
ทรัพยากรธรรมชาติและการบุกรุกที่สาธารณะ นั้น

ปัจจุบันปรากฏข่าวสารว่ามีกลุ่มบุคคลแอบอ้างนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการรักษาความสงบ  
แห่งชาติ (คสช.) ข้างต้น เข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ค้าและประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อแสวงหา  
ผลประโยชน์ส่วนตน ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกลียดชังรัฐบาลและคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
เช่น มีพฤติการณ์แอบอ้างว่าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งยกเลิกพื้นที่ค้าขายทั้งหมด โดยจงใจป้ายสี  
ความผิดให้รัฐบาลและคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าเป็นผู้สั่งการ บางพื้นที่มีการเก็บค่าเช่าพื้นที่ขาย  
ของและค่าจอดรถแพงกว่าปกติในการจัดงานบุญ งานฉลองตามประเพณี โดยกล่าวอ้างว่าเป็นคำสั่ง  
ของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หรือทหาร ทั้งที่ไม่เป็นความจริง ไม่ใช่ นโยบายของรัฐบาลและ  
คณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่อย่างใด

/เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ...

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดทำสรุปการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและคำสั่งคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในแต่ละด้าน ว่ามีหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ พื้นที่ดำเนินการใด มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนใด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ หากมีการร้องเรียน แจ้งเบาะแส และตรวจสอบพบว่ามีผู้ใดหรือกลุ่มบุคคลใดมีพฤติกรรมขัดแจ้งตามที่ปรากฏข่าวสาร จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทั้งหมดอย่างเฉียบขาด ไม่ว่าจะเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน หากผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐให้ดำเนินการทางวินัยอีกทางหนึ่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร จันทรโณทัย)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ที่ทำการปกครองจังหวัดฯ (กลุ่มงานปกครอง)

โทร/โทรสาร ๐-๔๔๒๔-๒๑๐๒, ๐-๔๔๒๔-๔๒๕๒